

Số: 114/BC-HĐND

Lương Tài, ngày 13 tháng 12 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2024;**  
**Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015.

Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, như sau:

**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2024**

**1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện**

**1.1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp**

Công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện được Thường trực HĐND huyện quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Đồng thời thông báo cho các đại biểu HĐND huyện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn nắm được nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp. Chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện xây dựng và tổ chức tiếp xúc cử tri theo kế hoạch; chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND và các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản phục vụ kỳ họp chu đáo, xây dựng kịch bản điều hành sát với thực tế. Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 04 kỳ họp (01 kỳ họp thường lệ; 03 kỳ họp chuyên đề); ban hành 21 nghị quyết. Hiện nay, Thường trực HĐND huyện đang chỉ đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị các nội dung để tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) HĐND huyện (dự kiến tổ chức ngày 19,20/12).

**1.2. Công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình trình kỳ họp**

Trên cơ sở nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình theo lĩnh vực và thẩm quyền. Trước khi thẩm tra, Thường trực và các Ban HĐND tiến hành khảo sát, giám sát những nội dung, chương trình trọng tâm.

Các báo cáo thẩm tra đã nâng cao tính phản biện. Các dự thảo Nghị quyết của kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tham gia đóng góp ý kiến với trách nhiệm cao.

### ***1.3. Công tác điều hành kỳ họp***

Việc điều hành kỳ họp được sắp xếp khoa học, cụ thể hóa bằng chương trình điều hành kỳ họp theo hướng giảm thời gian đọc văn bản, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu HĐND huyện và các thành phần mời dự tham gia kỳ họp nghiêm túc; tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện và các ý kiến trả lời, giải trình của UBND huyện và các cơ quan chức năng của huyện. Nhiều đại biểu HĐND huyện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận tại hội trường, phản ánh những vấn đề cử tri đề nghị, giúp cho HĐND huyện nắm bắt thực tế sâu sát hơn trước khi quyết định.

### ***1.4. Hoàn thiện văn bản, ban hành Nghị quyết***

Sau kỳ họp, ngoài việc hoàn thiện các nghị quyết để ban hành đảm bảo thời gian quy định. Thường trực HĐND huyện xây dựng đề cương báo cáo nhanh kết quả kỳ họp gửi đại biểu HĐND huyện làm tài liệu báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp.

Việc triển khai Nghị quyết được Thường trực, các Ban của HĐND huyện chủ động đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện; nội dung các nghị quyết được phổ biến, tuyên truyền thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, qua các kỳ họp HĐND các xã, thị trấn. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến trên hệ thống thông tin của Trung tâm Văn hóa thể thao & Truyền thông, Cổng thông tin điện tử của huyện...

## **2. Công tác khảo sát, giám sát**

Trên cơ sở kế hoạch công tác, chương trình giám sát năm 2024, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, điều hoà, phối hợp và phân công các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND các cấp, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã hoàn thành Chương trình hoạt động giám sát năm 2024. Ngoài giám sát thường xuyên, giám sát tại kỳ họp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 05 chuyên đề giám sát. Trong đó, Thường trực HĐND huyện với chuyên đề: *“Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023”*; Ban pháp chế với chuyên đề: *“Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện”* và *“Giám sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện”*. Ban Kinh tế - Xã hội với chuyên đề: *“Công tác chấp hành pháp luật trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024”* và

chuyên đề “*Giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện*”.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tích cực tham gia phối hợp các hoạt động khảo sát, giám sát khi Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các ngành của tỉnh triển khai, giám sát tại địa phương như: Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật trong thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (*Ban Pháp chế*) tại Tòa án nhân dân huyện; Giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô - xã Lâm Thao; Giám sát công tác quy hoạch trường lớp, việc triển khai thực hiện thay sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện khác cho dạy và học đối với UBND huyện Lương Tài (*Ban Văn hóa - Xã hội*); Giám sát tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2025 trên địa bàn tỉnh (*theo Nghị quyết số 237/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh*) tại UBND huyện (*Thường trực HĐND*); 01 cuộc của Ban Thường trực UBMTTQ huyện về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh cho học sinh trong trường học.

### **3. Công tác tiếp xúc cử tri**

Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được Thường trực HĐND huyện quan tâm chỉ đạo các ban, các tổ, đại biểu HĐND, Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc tại nơi mình ứng cử nhằm tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến những cơ quan chức năng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ phản ánh tại kỳ họp và chuyển đến UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện để xem xét giải quyết.

Năm 2024, Thường trực HĐND, UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp tổ chức 19 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Trong đó, 04 cuộc TXCT của Đoàn ĐBQH khóa XV tại Minh Tân, Trung Chính và 2 hội nghị tại huyện; phối hợp tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại xã Quảng Phú, Tân Lãng; Tổ đại biểu HĐND huyện 10 cuộc trước các kỳ họp thường lệ năm 2024, với tổng số hơn 2.372 đại biểu tham dự, với 118 ý kiến tại hội nghị, trong đó có 33 ý kiến, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, tỉnh, huyện. Các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, với các vấn đề cử tri quan tâm: chế độ chính sách, hỗ trợ học phí cho

học sinh cấp Mầm non, tiểu học, THCS, hỗ trợ chính sách nông nghiệp, nông thôn, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao thông, thủy lợi, an ninh trật tự....

Sau đợt tiếp xúc cử tri, chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, trả lời cử tri theo thẩm quyền.

#### **4. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của công dân**

Việc tổ chức tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND huyện thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND phối hợp với UBND huyện thực hiện lịch tiếp công dân vào ngày 15 và 30 hàng tháng tại trụ sở Tiếp công dân của huyện.

Tính đến ngày 20/10/2024, Thường trực HĐND huyện và UBND huyện tiếp 318 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh 133 vụ việc. So với cùng kỳ năm 2023 tăng: 41 lượt công dân, tăng 47 vụ việc. Nội dung phản ánh, khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác quản lý ở cấp cơ sở và chế độ chính sách... Kết quả: UBND huyện và các ngành đã giải quyết 63/70 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 90%.

#### **5. Một số hoạt động khác**

Ngoài các hoạt động trên, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

##### **5.1. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện**

Tổ chức các phiên họp định kỳ để triển khai công tác và đánh giá hoạt động thường xuyên của Thường trực, các Ban HĐND huyện.

Tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng Kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp do HĐND tỉnh tổ chức;

Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ hàng tháng của UBND huyện, các kỳ họp của HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ huyện.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) của HĐND huyện; cho ý kiến với các Tờ trình của UBND huyện theo thẩm quyền.

Chỉ đạo các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia các ý kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

### **5.2. Hoạt động của các Ban của HĐND huyện**

Ngoài việc chuẩn bị các nội dung thẩm tra và giám sát theo kế hoạch, các Ban HĐND huyện đã làm tốt công tác phối hợp trong việc thẩm định, cho ý kiến vào các văn bản, tờ trình của UBND huyện xin ý kiến Thường trực HĐND huyện giữa 2 kỳ họp, làm cơ sở giúp Thường trực HĐND huyện có ý kiến trả lời UBND huyện; phối hợp với Thường trực HĐND, các cơ quan của huyện trong hoạt động khảo sát, giám sát.

Tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng Kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp do HĐND tỉnh tổ chức.

Tham gia các hoạt động, các cuộc họp của Thường trực HĐND huyện, của địa phương tổ chức.

### **5.3. Hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện**

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổ đại biểu HĐND huyện đã chủ động trong hoạt động phối hợp khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp trong hoạt động tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND huyện.

Đại biểu HĐND huyện thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện, hoạt động của HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện; các đại biểu HĐND thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi bầu ra mình để phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp HĐND và tích cực tham gia ý kiến đóng góp, thảo luận tại kỳ họp.

### **5.4. Công tác tham mưu, phục vụ của Văn Phòng HĐND và UBND**

Năm 2024, Văn Phòng HĐND và UBND huyện đã có nhiều cố gắng, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND, đề xuất các nội dung trình kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND và các ý kiến giải quyết giữa 2 kỳ họp. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giám sát, tiếp xúc cử tri kịp thời, đảm bảo theo kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện.

## **6. Đánh giá chung**

### **6.1. Những kết quả đạt được**

Năm 2024, các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã cơ bản đảm bảo được nội dung hoạt động

theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ địa phương.

Các kỳ họp của HĐND huyện có nhiều đổi mới; nghị quyết ban hành đảm bảo đúng quy trình, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, được nhân dân đồng tình thực hiện. Các hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện bảo đảm thiết thực, ý nghĩa. Hoạt động tiếp công dân đã phát huy hiệu quả, nhiều vụ việc đã được giải quyết kịp thời. Việc phối hợp điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm.

Mối quan hệ giữa HĐND huyện với các cơ quan, tổ chức hữu quan đã được cụ thể hóa bằng các quy chế phối hợp, quy chế làm việc ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần quan trọng vào việc ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh.

## **6.2. Những tồn tại, hạn chế**

Một số đại biểu HĐND huyện chưa mạnh dạn tham gia phát biểu trong các kỳ họp, chưa dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động dân cử. Hoạt động giám sát của đại biểu tại kỳ họp HĐND có lúc còn chưa phong phú, ý kiến trao đổi thảo luận, chất vấn còn hạn chế.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của một số Tổ đại biểu còn ít, chưa tích cực. Trong công tác tiếp xúc cử tri, có một số nhóm ý kiến liên quan đến đất đai, môi trường, mặc dù đã được các cơ quan chức năng trả lời nhưng do nhiều nguyên nhân nên một số vấn đề giải quyết vẫn còn chậm, cử tri phải kiến nghị nhiều lần.

## **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025**

Từ kết quả hoạt động năm 2024, Thường trực HĐND huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các luật, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước

2. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về “*Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp*”.

3. Chỉ đạo điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban HĐND; chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung các phiên họp của Thường trực HĐND, chủ động phối hợp với UBND huyện xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

4. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp trong năm và kỳ họp chuyên đề (nếu có) theo Luật định. Tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND huyện, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các quyết định, nghị quyết cũng như hoạt động giám sát, chất vấn tại kỳ họp.

5. Phối hợp với UBND huyện và các cơ quan hữu quan nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện và giải quyết kịp thời các đề nghị của cử tri. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND huyện và các cơ quan cấp huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định; thực hiện việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời theo quy định.

7. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND huyện với HĐND cấp xã; hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tích cực tham gia và phối hợp với Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh khi về giám sát tại địa phương.

8. Tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND huyện đối với hoạt động của HĐND; chỉ đạo bảo đảm các điều kiện hoạt động của đại biểu HĐND huyện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của HĐND huyện Lương Tài./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Văn phòng ĐDBQH và HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- Các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: LĐVP, VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Đình Phúc**

